



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ได้ทำการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ อัตรา เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและ
เลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่ ๑ นายอานูวัฒน์ คงสว่าง	เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ๐๐๑
ลำดับที่ ๒ นายชวการ จุลรังสี	เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ๐๐๓
ลำดับที่ ๓ นายประกาศิต พิมพ์มณี	เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ๐๐๒

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่ ๑ นายวัชร บัวศรี	เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ๐๐๔
ลำดับที่ ๒ นางสาวจุจามาศ บุญพันธ์	เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ๐๐๓
ลำดับที่ ๓ นางขวัญฤดี แป้นจตุรัส	เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ๐๐๖
ลำดับที่ ๔ นางสาวนิรชา เกตรา	เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร ๐๐๑

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า

๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือก เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง จะมีการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง
เดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

๒. ผู้สอบคัดเลือกได้และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

- (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ ในตำแหน่งที่สอบได้
- (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว ภายในกำหนดเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองกำหนด
- (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือคุณสมบัติที่รับสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าจะ
เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง จะแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๑ พนักงานจ้าง ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) มาทำสัญญาจ้าง ภายหลังจาก ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาให้ความเห็นชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๑ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ให้มารายงานตัว ในวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสมาน กิ่งเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

